



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
เรื่อง สัตว์ส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจะดำเนินกิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านตามโครงการ ทบทวนแผนชุมชนและประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ การดำเนินงานต่างๆ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดย กำหนดสัตว์ส่วนประชาคมระดับหมู่บ้านตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลง วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดสัตว์ส่วนประชาคมระดับตำบลหรือท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือก สัตว์ส่วนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้าน หรือตำบล ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วม ทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้ดำเนินการคัดเลือกสัตว์ส่วนและกำหนดรายชื่อในสัตว์ส่วนการ ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ ที่มีรายชื่อในสัตว์ส่วนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และสามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับ ตำบลกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้ จึงประกาศสัตว์ส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับ ตำบล ให้ประชาชนได้รับทราบ (รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อสัตว์ส่วนที่แนบท้ายประกาศนี้) ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าตึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ หรือที่ [www.patueng.go.th](http://www.patueng.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพจน์ หลีจา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง